



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล จำนวน ๔ อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนกัลยาณิศร์ธรรมราช สาขาวิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะดำเนินการคัดเลือก โดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล ใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะทั่วทั้งที่ วาจา การมีปฏิภาณ เจตคติ และอุดมการณ์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภาณุวัชร แก้วลำหัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ที่	รหัส ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สถานที่สอบ
๑	๐๑๑	นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ห้องประชุม ๓
๒	๐๒๑	นายอภิวัฒน์ ราตรีพุกษ์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	ชั้น ๒ สพม.๑๒
๓	๐๓๑	นางสาววิภาดา สุขเขียว	การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	
๔	๐๔๑	นายรัตนชัย ตัญญา	การสอนชีววิทยา	

